

ผลงานหนังสือ 'ปู'บูรณาการ รถไฟช่างสตรี

กรุงเทพฯ ● "ยิ่งลักษณ์" โชว์ผลงานวันหนึ่งประชุมสภา ซึ่ง กม.ล้างผิดโหมรถไฟไปดูช่าง กระทั่ง ที่กฤษณ์ ได้โอเคใช้รถไฟสายสีแดงเป็นต้นแบบพัฒนา ร.ฟ.ท. โหมโรงความเร็วสูง 2 ล้านล้าน ทบทวนอีกครั้ง บูรณาการสตรีไทยสมารถเลดีเรียลลิตี้โชว์

เข้าวันเสาร์ รายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน" เป็นการนำเทปบันทึกภารกิจที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ปฏิบัติภารกิจ จนครบปฐม ราชบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทางรถไฟ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

น.ส.ยิ่งลักษณ์พูดถึงแนวทางการพัฒนาของไทยว่า การพัฒนาที่ได้มอบให้เน้น 2 เรื่องคือ การแก้ปัญหาหนี้ไฟปัจจุบัน เพื่อให้บริการประชาชนดีขึ้น และอีกเรื่องคือการแก้ปัญหาอนาคตรองรับโครงการลงทุนตามเงินกู้ 2 ล้านล้าน

อ่านต่อหน้า 10

ผลงานหนังสือ

จากนี้ต้องมาดูแล ทั้งนี้ระยะยาว การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. และกระทรวงคมนาคม มีการศึกษาผลตอบแทนการลงทุน แล้ว จึงให้รถไฟ 1 สายเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นภาพจริง ไม่ใช่มองแค่ค่าโดยสาร เส้นที่เร็วสุดสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ตั้งแต่ต้นทาง ในตัวสถานีมีอะไรบ้าง ทั้งบริการภาครัฐและเอกชน รายได้ การลงทุน นอกจากค่าโดยสาร และต้องคิดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

"การศึกษานี้เริ่มตั้งแต่ต้นทาง ศึกษาให้เป็นโมเดล ทั้งการเติบโต เศรษฐกิจโดยรวม

รายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ การดูแลบุคลากร งานบริการ การนำสินค้าโอท็อปในแต่ละสถานีที่ใกล้พื้นที่ มาขายให้มีรายได้อย่างไร จากนั้นดูว่าบางสถานีที่ของรถไฟจะต้องพัฒนา ทั้งที่ดินและแอร์พอร์ตลิงค์ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องทำในอนาคต หนึ่ง มีนโยบายอย่างไร มีหนี้จริง แต่มีที่ดินจะก่อให้เกิดรายได้ ต้องคิด ทำจากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ และต้องเน้นการบริการประชาชนควบคู่ไป"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังกล่าวถึงโครงการสมารถเลดีว่า เป็นกิจกรรมของคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรีแห่งชาติ ชื่อโครงการสมารถเลดี "ผู้หญิงสวยด้วยความคิด" ก็ขอเชิญชวนสตรี อายุตั้งแต่ 18-35 ปี เพราะเห็นว่าเป็นช่วงสำคัญในกระแสสังคมภาพในการเป็นผู้นำ ส่วนช่วงอายุอื่นๆต่อไปคณะกรรมการก็จะบูรณาการต่อไป

โครงการสมารถเลดี มีการจัดกิจกรรมให้กลุ่มสตรีมาสมัคร เพื่อรับการอบรมและมีการแข่งขัน เป็นสตรีที่จะเข้ามาร่วมการทำงานกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป โดยจะรับสมัครจากทั่วประเทศ และคัดเลือกเหลือ 1,200 คน จากนั้นคัดเลือกเหลือ 12 คน และคัดเลือก 1 คน ในทุกรอบที่คัดเลือกออกมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพสตรี ก็จะมีกิจกรรมให้ความรู้ มีการทำแบบสำรวจว่าสตรีแต่ละท่านมีความเป็นผู้นำแบบไหน เพื่อเสริมในจุดเด่น ก็เป็นแนวทางพัฒนา

ในช่วง 12 คนสุดท้ายที่จะถ่ายทอดผ่านรายการทางทิวทัศน์ส์ เข้ามาอยู่ในบ้าน 1 เดือนเต็มๆ คิดว่าผู้ชมน่าจะได้นำความคิดจากผู้นำแต่ละท่านในแต่ละเรื่อง ซึ่งนอกจากสาระความบันเทิงแล้ว ในโครงการนี้อยากดึงศักยภาพของสตรีจริงๆ ได้แสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำ และความคิดในแต่ละเรื่อง ซึ่งเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังกล่าวถึง

การเดินทางลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา เราอยากเห็นการบูรณาการ การดูแลอุทยานนี้ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งพบว่ายังมีบางพื้นที่ที่อยู่ในส่วนของกรมป่าไม้ ก็จะมีการให้ทางอุทยานได้ดูแลภาพรวมมากขึ้น และในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ เราก็จะจัดสรรพื้นที่ให้ ซึ่งมีรายงานว่าพื้นที่นี้เคยมีการถูกบุกรุกอยู่ แต่ได้ย้ายลงไปแล้ว ซึ่งประชาชนได้น้อมนำโครงการพระราชดำริ พร้อมใจกันคืนผืนป่า และสามารถให้ธรรมชาติกลับคืนมาได้ โดยเป็นหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ที่จะบูรณะต่อไป ซึ่งในขั้นตอนแรกจะจัดการบริหารภายในโดยการบริหารแบบบูรณาการองค์รวม และในอนาคตจะมีการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาในการบริหารพื้นที่อุทยานร่วมกัน